



คำสั่งศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ที่ ๔ /๒๕๖๕
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

อนุสนธิคำสั่งกรมอุดมศึกษาที่ ๒๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสถานี่อุดมศึกษา ในสังกัดศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ไว้แล้ว นั้น

เนื่องจากการย้ายข้าราชการ เป็นผลให้คำสั่งดังกล่าวคลาดเคลื่อน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้ข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสถานี่อุดมศึกษา ของศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย)

ผู้อำนวยการศูนย์อุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แนนท้ายคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง				หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่	ตั้งแต่วันที่	
นายศุภกฤต โคตรเวียง	ส่วนพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยา	วิชาการ	ชำนาญการ	ผู้อำนวยการส่วน พยากรณ์อากาศ	วิชาการ	ชำนาญการ	๖๓๕	กรณีผู้อำนวยการ ส่วนฯ ไม่อยู่ หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
นายอภิชาติ ฤทธิกุล	ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน นักอุตุนิยมวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการส่วน พยากรณ์อากาศ การบิน	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๖๒๙	กรณีผู้อำนวยการ ส่วนฯ ไม่อยู่ หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
นางสาวธนพร ภูไชยแสง	ส่วนตรวจอากาศการบิน นักอุตุนิยมวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการส่วน ตรวจอากาศการบิน	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๖๒๙	กรณีผู้อำนวยการ ส่วนฯ ไม่อยู่ หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ

บัญชีรายละเอียดตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง นายท้ายคำสั่งกรมอุตุนิยมวิทยาที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		รักษาการในตำแหน่ง			วันที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่		
นายเสริมศิริ ศรีโย	ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการส่วน เฝ้าระวังสภาวะอากาศ	อาวุโส	๕๖๑	กรณีผู้อำนวยการ ส่วนฯ ไม่อยู่ หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
นางสาวบุษยามาส พันทะชุม	ส่วนติดตามสภาวะอากาศ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการส่วน ติดตามสภาวะอากาศ	ชำนาญงาน	๕๕๖	กรณีผู้อำนวยการ ส่วนฯ ไม่อยู่ หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ
นางศิริพร อันทริก	ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการส่วน สารสนเทศ อุตุนิยมวิทยา	ชำนาญงาน	๖๒๕	กรณีผู้อำนวยการ ส่วนฯ ไม่อยู่ หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการให้รักษาการในตำแหน่ง นายท้ายคำสั่งกรมอุดมศึกษาที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง			ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่		
นายบุญเพ็ง พิลาวรรณ	ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายช่างไฟฟ้า	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการส่วน สื่อสารและเครื่องมือ	ทั่วไป	อาวุโส	๖๓๙	จนกว่าผู้อำนวยการ ส่วนฯ จะกลับมา ปฏิบัติราชการ ตามปกติ	
นายสุรียา เสารอน	สถานีอุดมศึกษาขอนแก่น เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุดมศึกษาขอนแก่น	ทั่วไป	อาวุโส	๕๙๐	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุดมศึกษา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ	
พ.อ.อ.สุเทพ ภัคติสาร	สถานีอุดมศึกษาชัยภูมิ เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุดมศึกษาชัยภูมิ	ทั่วไป	อาวุโส	๕๙๓	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุดมศึกษา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ	

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แบบท้ายคำสั่งกรมอุดมศึกษาที่ /๒๕๖๕ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			รักษาการในตำแหน่ง			ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ		
นายเศกสรรค์ ปาโส	ตำแหน่ง/สังกัด สถานอุดมศึกษา เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ตำแหน่ง/สังกัด ผู้อำนวยการสถาน อุดมศึกษา	ทั่วไป	อาวุโส	กรณีผู้อำนวยการ สถานอุดมศึกษา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานอุดมศึกษา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ
นางสาวปิยะนาถ เคนสุโพธิ์	ตำแหน่ง/สังกัด สถานอุดมศึกษา เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ตำแหน่ง/สังกัด ผู้อำนวยการสถาน อุดมศึกษาของบัวลำภู	ทั่วไป	อาวุโส	กรณีผู้อำนวยการ สถานอุดมศึกษา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานอุดมศึกษา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ
นายสวัสดิ์ หินชัยภูมิ	ตำแหน่ง/สังกัด สถานอุดมศึกษา เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ตำแหน่ง/สังกัด ผู้อำนวยการสถาน อุดมศึกษาอุดรธานี	ทั่วไป	อาวุโส	กรณีผู้อำนวยการ สถานอุดมศึกษา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานอุดมศึกษา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง และส่วยราชการ /๒๕๖๕ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง			ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	เลขที่		
นางสาวพัชรา ศีลาแยง	สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาหนองคาย	ทั่วไป	อาวุโส	๕๖๖	กรณีผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้ ราชการตามปกติ	
นางสาวปานดาว แก้วณี	สถานีอุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ นักอุตุนิยมวิทยา	วิชาการ	ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาบึงกาฬ	ทั่วไป	อาวุโส	๕๖๖	กรณีผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้ ราชการตามปกติ	
นายดุรงค์กร กำสมุทร	สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยานครพนม	ทั่วไป	อาวุโส	๕๕๕	กรณีผู้อำนวยการ สถานีอุตุนิยมวิทยา ไม่อยู่หรือไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้ ราชการตามปกติ	

บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แบบท้ายคำสั่งกรมอุดมศึกษา /๒๕๖๕ ลงวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง			หมายเหตุ
	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	
นายสมบัติ อินทวา	สถานีอุดมศึกษาสกสคสร เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุดมศึกษาสกสคสร	ทั่วไป	อาวุโส	๕๗๘	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุดมศึกษา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ
นางสาวอรทัย บุญสร้อย	สถานีอุดมศึกษาหสสนธุ์ เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุดมศึกษาหสสนธุ์	ทั่วไป	อาวุโส	๖๐๒	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุดมศึกษา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ
นายฐินันท์ วีระวัชรานนท์	สถานีอุดมศึกษาหอศาสตราคม เจ้าพนักงานอุดมศึกษา	ทั่วไป	ชำนาญงาน	ผู้อำนวยการสถานี อุดมศึกษาหอศาสตราคม	ทั่วไป	อาวุโส	๕๙๖	จนกว่าผู้อำนวยการ สถานีอุดมศึกษา จะกลับมาปฏิบัติ ราชการตามปกติ